



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ราคา'ปาล์ม'ต่ำสุดรอบ17 ปี ระเบิดเวลารัฐบาลใหม่	กรุงเทพธุรกิจ
2. ฟาร์มโคเนื้อช่วยเกษตรกรมีรายได้มั่นคง	เดลินิวส์
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ	มติชน
4. คอลัมน์: ชาวปนคน คนปนชาว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. คอลัมน์: พาราสาвањеถิ	ข่าวหุ้น
6. กฟก.เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟู...	ไทยโพสต์
7. รายงานพิเศษ: แปลงใหญ่ทำกุ่มผลงานโบแดงมกอช. ต้นแบบผลิตทุเรียนคุณภาพ	แนวหน้า
8. WHAT'S ON: THIS WEEKEND AND BEYOND	บางกอกโพสต์
9. เทียวกุยบุรี ตามรอยพ่อ	ไทยโพสต์
10. เสี่ยงทายพีชมงคล	แนวหน้า
11. พระโคกน้้ำ-น้ำ-หญ้า พยากรณ์น้ำทำาบริบูรณ์พอควร	เดลินิวส์
12. ัญญาหาร-น้ำจะบริบูรณ์ดี	ข่าวสด

\*\*\*\*\*





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ราคา'ปาล์ม'ต่ำสุดรอบ17 ปี ระเบิดเวลารัฐบาลใหม่

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11187 หน้า : 5 (บน)

น้ำมันในประเทศปัจจุบันมีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นั่นยังไม่เห็นคำสั่งแต่งตั้ง ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกอะไรได้ ขอรอให้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเสียก่อน

**จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงาน**

**เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า นโยบายเพื่อกระตุ้นราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย กก.ละ 3 บาท ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จ ผลดำเนินการดังกล่าวทำให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดย กนป. เห็นชอบให้ กฟผ.ซื้อน้ำมันปาล์มเพิ่มอีก 1 แสนตันในเดือน พ.ค.นี้ หากผลการดำเนินงานไม่ช่วยกระตุ้นให้ราคาปาล์มดีขึ้นก็จะรับซื้อเพิ่มอีก 1 แสนตัน ในเดือน มิ.ย. โดยจะเอาปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาปรับปรุง กรณีที่มาตรการต่างๆเหล่านี้ไม่ประสบผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็จะเสนอให้ กนป. พิจารณามาตรการใหม่ๆ ในระยะต่อไป

“จะเช็คสต็อกปาล์มที่แท้จริงก่อนที่ กฟผ. จะซื้อปาล์มน้ำมันล็อตแรก 5 หมื่นตัน ภายใต้เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องขายน้ำมันปาล์มอย่างน้อย 50% ของสต็อก เพื่อให้มีเปิดช่องว่างให้ซื้อน้ำมันปาล์มในตลาด” จรรยา กล่าวทิ้งท้าย

สถานการณ์ราคาปาล์มดูจะยังไร้อนาคต และเป็นโจทย์ยากที่รื้อรัฐบาลใหม่ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ให้มาแก้ไข เพราะประเมินเบื้องต้นนั้นจะเห็นว่า ปริมาณที่รับซื้อ 2 แสนตันนั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตวันละ 4-5 หมื่นตัน และสต็อกในประเทศมีมากเกินไปเพราะไม่สามารถระบายโดยการส่งออกได้ ก็เป็นระเบิดเวลาอีกลูกที่รื้อรัฐบาลใหม่มาแก้ไข



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ฟาร์มโคเนื้อช่วยเกษตรกรมีรายได้มั่นคง

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25411 หน้า : 8 (บน)

# ฟาร์มโคเนื้อช่วยเกษตรกรมีรายได้มั่นคง

จากการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ โดยการดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559-2565 และระยะที่ 2 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561-2567

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สศก.ในฐานะหน่วยงานที่ติดตามและประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 397 ราย คิดเป็น 99% ของเป้าหมาย 400 ราย มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วม 23 แห่ง ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 แห่ง



ได้นำไปสร้างโรงเรือนใหม่อีก 33% นำเงินเชื่อไปปรับปรุงหรือต่อเติมโรงเรือนที่มีอยู่เดิม และหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเกือบทุกรายมีการปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 1 ไร่ ต่อโคเนื้อ 1 ตัว ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการในการเลี้ยงโคเนื้อ นอกจากนี้ พบว่า

คิดเป็นสัดส่วน เกษตรกร 63% สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการนำปุ๋ยคอกไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง โดยสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยไร่ละ 47.89 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการลดการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ละ 934 บาท ต่อไร่

หมาย โครงการฯ สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อแม่พันธุ์โคเนื้อรายละไม่เกิน 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 40,000 บาท และค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือน/แปลงหญ้า รายละไม่เกิน 50,000 บาท จัดหาแม่พันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,975 ตัว จากการสอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 358 ราย พบว่า เกษตรกร 67% ของเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ

สำหรับการติดตามตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2561) พบว่า สามารถผลิตลูกโคเนื้อได้รวม 2,035 ตัว และมีลูกโคเดินตามตั้งแต่แรกซื้อจำนวน 550 ตัว โดยคาดว่า เกษตรกร 78% สามารถชำระคืนสินเชื่อได้ทันเวลาและครบตามจำนวนที่ต้องชำระคืน ส่วน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ฟาร์มโคเนื้อช่วยเกษตรกรมีรายได้มั่นคง

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25411 หน้า : 8 (บน)

ที่เหลือ 22% ชำระได้เพียงบางส่วน ทั้งนี้ มีเกษตรกรจำนวน 3 ราย ที่สามารถชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด นอกจากนี้ เกษตรกร 84% ต้องการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรด้วยกันเฉลี่ยรายละ 4 เครือข่าย ส่วนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 21 แห่ง มีการสร้างเครือข่ายเฉลี่ยแห่งละ 3 เครือข่าย โดยเกษตรกรมีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจหรือเพิ่มมูลค่าให้กับโคเนื้อด้วยวิธีการรวมกลุ่มกันพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อให้ตรงตามความต้องการของตลาด ผลิตลูกโคเนื้อ และขุนลูกโคตัวผู้ที่เกิดจากแม่พันธุ์โคเนื้อในโครงการฯ เพื่อจำหน่าย รวมทั้งทำการผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร เกี่ยวกับการคัดเลือกแม่พันธุ์โคเนื้อ การผสมเทียม และการจับสัตว์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตลูกโคเนื้อได้ตามเป้าหมายที่โครงการฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ควรร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการชำระคืนสินเชื่อของโครงการฯ และวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อล่าช้า และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ประสบปัญหาในการดำเนินงาน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ มติชน  
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 15034 หน้า : 4 (ล่างซ้าย)

**การประชุมเชิงปฏิบัติการ - ด.ทศน์ยี่**  
**เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงาน**  
**เศรษฐกิจการเกษตร** เป็นประธานการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำภาวะ  
เศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค”  
ณ โรงแรมวิวิธ จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจง  
ให้ความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายการ  
บูรณาการข้อมูลให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจ  
การเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค  
มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น





## ชาวปณคน คนปณข่าว

● โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เชิดชูพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนนาถราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี “พระโสทรเชษฐภคินี” ผู้ทรงสนิทสนมรักใคร่ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์... ทูลกระหม่อมฯ ทรงตอบข้อข้องใจ “พระโสทรเชษฐภคินี” ไม่ใช่ตำแหน่ง แต่แปลว่า “พี่สาว”

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเผยแพร่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท



ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

มหาชิราลงกรณ พระวรเชษฐภคินีเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจงานพิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ต่อมา “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ได้ทรงตอบความเห็นในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ที่มีพลกษัตริย์เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดี ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ทรงตอบกลับว่า “ไม่ใช่ตำแหน่งนะ คำนี้มันแปลว่า พี่สาว”

พร้อมกันนี้ทรงตอบอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับทูลกระหม่อมฯ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 เพคะ ใจจริงอยากให้ทูลกระหม่อมฯ รับสถาปนายศเป็นสมเด็จพระที่นั่งด้วยเพคะ # ทรงพระสเลนเดอร์ เพคะ

ทูลกระหม่อมฯ ทรงมาตอบว่า “จริงๆ แล้วถ้ารับสถาปนา ก็จะมีข้อจำกัด และไม่ใกล้ชิดประชาชนง่ายเท่านี้ จะดูโบราณทำงานลำบากกว่าเดิม”

● เปิดทำเนียบอภิมหาเศรษฐีไทย “เจียร์วณท์-จิราธิวัฒน์-อัยยวิทยา-สิริวัฒนาภักดี” ยิ่งรวยสุดแต่ยิ่งคั่งน้อยลง ธุรกิจพลังงานมาแรง “สารัชช” ครองอันดับ 5 เป็นครั้งแรก “อัยยวิวัฒน์ ศรีวัฒนาประภา” ทายาทเจ้าสัววิชัย ติดโผหน้าใหม่อายุน้อยแสนล้าน

นิตยสาร Forbes ประเทศไทย ได้จัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทยที่ร่ำรวยที่สุด ประจำปี 2562 พบว่าตระกูลดังที่ติดอันดับกว่าครึ่งมีทรัพย์สินลดลง เหตุผลก็เพราะความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้ง



ชรินทร์ เจียร์วณท์



สารัชช รัตนาวะดี

เดือน มี.ค. ที่ไปมีส่วนกระทบความเชื่อมั่น ค่าเงินบาทลดลง แกรมดัชนีตลาดหุ้นไทยยังร่วงลง 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้ความมั่งคั่งของเศรษฐีไทยเหล่านี้ลดลงตามไปด้วย ... รวมๆ แล้ว ทำเนียบมหาเศรษฐี 50 รายนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมแล้วอยู่ที่ 1.605 แสนล้านเหรียญ หรือประมาณ 5.14 ล้านล้านบาท

อภิมหาเศรษฐีที่ยืนหนึ่ง ยังเป็น “ตระกูลเจียร์วณท์” แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 2.95 หมื่นล้านบาท หรือ 9.41 แสนล้านบาท) ลดลงเล็กน้อยจาก 3 หมื่นล้านบาท เมื่อปีที่แล้ว แต่ปีหน้าเชื่อว่าหากวัดมูลค่ากันใหม่ ก็อาจจะมีเพิ่มกลับมา เพราะซีพีขยายเครือข่ายไปอีกหลายแขนงโดยเฉพาะสาธารณูปโภคเมกะโปรเจกต์ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาท

อันดับ 2 เป็นของ “ตระกูลจิราธิวัฒน์” แห่งกลุ่มเซ็นทรัลที่มีทรัพย์สินสุทธิ 2.1 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 6.70 แสนล้านบาท แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว ... อันดับ 3 เจ้าพ่อกระหิงแดง “เฉลิม อัยยวิทยา” มีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.99 หมื่นล้านบาท หรือ 6.35 แสนล้านบาท ... ส่วน “เจ้าพ่อหน้าเมา” เจริญ สิริวัฒนาภักดี แห่งกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ครองอันดับ 4 ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 1.62 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 5.17 แสนล้านบาท

มีลดก็มีเพิ่ม เศรษฐีไทยที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาแรง โดดเด่นสุด ติดอันดับ 5 เป็นครั้งแรก คือ “สารัชช รัตนาวะดี” นักธุรกิจใหญ่ด้านพลังงานซึ่งทรัพย์สินทะยานขึ้น 1.8 พันล้านบาท หรือ 5.74 หมื่นล้านบาท ไปอยู่ที่ 5.2 พันล้านบาท หรือ 1.66 แสนล้านบาท หุ่นของเขาใน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) พุ่งขึ้น 57% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เริ่มดำเนินการแล้ว และรายได้ของบริษัท เมื่อปี 2561 เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ไปอยู่ที่ 628 ล้านบาท หรือ 2.02 หมื่นล้านบาท

ส่วนอันดับ 6 “อัยยวิวัฒน์ ศรีวัฒนาประภา” มีทรัพย์สิน 4.7

พันล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาท ถือว่าในวัย 33 ปีอายุน้อยที่สุดในทำเนียบ สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาผู้ล่วงลับ “วิชัย ศรีวัฒนประภา” ขึ้นเป็น ซีอีโอ คิง เพาเวอร์ บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดอากร

สำหรับเศรษฐกิจอันดับอื่นๆ ที่น่าสนใจ มหาเศรษฐีหน้าใหม่ได้แก่ “ชัยวัฒน์ เต๋อพิสิฐพงษ์” (อันดับ 23, 1.8 พันล้านเหรียญ) ประธานเครือเบทาโกร บริษัทอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ...



ชัยวัฒน์ เต๋อพิสิฐพงษ์

“ชาติศิริ โสภณพนิช” (อันดับ 29, 1.1 พันล้านเหรียญ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ปรากฏชื่อในทำเนียบเป็นครั้งแรกหลังจากที่ “ชาติศิริ โสภณพนิช” ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยขึ้นมาอย่างโดดเด่นอีกรายคือ “ตระกูลโอสธานุเคราะห์” ซึ่งถูกจัดอยู่ อันดับ 8, มี 3 พันล้านเหรียญ หลังจากเอาบริษัท โอสธานุ สภา ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังอายุ

128 ปี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือน ต.ค.61 ภายใต้การบริหารของ “เพชร โอสธานุเคราะห์” นักสะสมงานศิลปะ ดัวยงและอดีตนักร้องเพลงป๊อปที่โด่งดัง มีเพลงฮิตอมตะตลอดกาลอย่างเพลง “เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ” ... เศรษฐีอย่าง “ตระกูลมาสินทร์” เจ้าของสัมปทานทีวี ช่อง 3 ติดอันดับอยู่ที่ 47,600 ล้านเหรียญ เข้ามกเป็นหน้าใหม่ในทำเนียบเช่นกัน

อื่นๆ ที่น่าสนใจ มีมหาเศรษฐีที่กลับเข้าสู่ทำเนียบอีกครั้งอย่าง “ประชัย เลี่ยวไพรัตน์” อยู่ที่อันดับ 45 มีทรัพย์สิน 640 ล้านเหรียญ หลังหยุดชะงักไป 5 ปี ที่ไป โปแลนด์ บริษัทผลิตซีเมนต์และคอนกรีตของเขา กลับมาทำกำไรได้ 45 ล้านเหรียญในปี 61 ซึ่งช่วยดันให้หุ้นบริษัทปรับขึ้น 14%

● เข้าโหมด “เทศกาลแบ่งเค้ก” นับหนึ่ง “รัฐบาลบิ๊กตุ๋” ฝุ่นตลบ ทั้งในพรรค นอกพรรค เพราะถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นให้เป็น “รัฐบาลผสม” แต่เชื่อว่าพลังประชารัฐ ในฐานะ “ผู้จัดการรัฐบาล” จะแก้โจทย์ ผ่านปัญหานี้ไปได้

เมื่อ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ออกมาแล้ว หลังยึดเยื่อคาราคาซังกันมา 1 เดือนกว่าๆ นับแต่วันเข้าคูหา 24 มี.ค. ได้เห็นตัวเลขแต่ละพรรคชัดเจน คราวนี้ก็เข้าสู่โหมดเจรจาหาที่ในการเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าเป็น “รัฐบาลผสม” ที่ขั้วพลังประชารัฐ มีภาษีเหนือกว่า ขั้วเพื่อไทย

หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญ ของการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลก็คือ “เก้าอี้เสนาบดี” และผลประโยชน์ที่ได้ให้แก่แต่ละคน แต่ละพรรคพอใจ ... แต่ครั้งนี้อาจจะทำให้พอใจยากหน่อย เพราะตัวหารเยอะ ตามกติกาที่ออกแบบมาให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยได้มีโอกาสลิ้มรสอำนาจ ไม่มีพรรคไหนได้เสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จำเป็นต้องฟังเสียง

พรรคร่วม... แถมงวดนี้เสียงสองขั้วปริ่มน้ำ บรรดาพรรคตัวแปรได้โอกาส “โง่งราคา” ขนาดพรรคที่ได้เสียงเดียวยังเล่นตัวได้ พรรคใหญ่หน่อย โควตารัฐมนตรีคือ สิ้นสอดแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่ว่าเจียดอะไรมาก็ได้ ต้องสมน้ำสมเนื้อ ถึงจะตกลงปลงใจ

ขนาดภายใน “พรรคพลังประชารัฐ” ยังจัดสรรกันไม่ค่อยจะลงตัว เพราะสารพัดมุ้ง สารพัดกลุ่มก้อน เป็นปลาคนละน้ำ ที่มาร่วมภารกิจต้นกัน “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย บางคนยอมโดนข้อหา “ทรยศ”... ทุกกลุ่มต่างมีความหวังว่าจะมีเก้าอี้รัฐมนตรี ตอบแทน

ไล่เรียงจาก “กลุ่มสามมิตร” ของ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมศักดิ์ เทพสุทิน และอนุชา นาคาศัย ที่ชนของกันมาในยุคแรกเริ่ม รับภารกิจ “ตูดตืด ส.ส.” เข้าพรรคในช่วงแรกๆ

“กลุ่ม กทม.” ยี่ห้อประชาธิปไตยเก่า นำโดย ธีรยุทธ พลูดี ปุริสธรรม และ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ คิษย์ก้านนสุเทพ ที่หนั้นร่วมด้วยช่วยกันเพื่อบ้านใหม่ รับภารกิจแย่ง ส.ส.เมืองหลวง มาจากค่ายสีฟ้า เสียงจนกระเจิง ได้มา 13 ที่นั่ง ตัวเลขระดับนี้ ต้องมี 1 เก้าอี้รัฐมนตรี เป็นอย่างน้อย

“กลุ่มเพชรบูรณ์” ของ สันติ พร้อมพัฒน์ อดีตนายทุน กระเป๋าตุง จากค่ายเพื่อไทย ที่โชว์ผลงานขึ้นโบนแดง กวาด ส.ส.เมืองมะขามหวาน แบบยกจังหวัด 6 ที่นั่ง หากจะไม่ให้ก็ดูน่าเกลียด ฉะเช่นเดียวกับ “ก๊วนชากังราว” ของ “เสี้ยมต้อง” วราเทพ รัตนากร ที่ก็เหมายกจังหวัดกำแพงเพชร 4 ที่นั่ง หน้าซ้ำ ยังเป็นเจ้าของโปรเจกต์หลายเรื่องในพรรค อย่างน้อยต้องปูน้ำหน้างให้ในฐานะ



สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ



อนุชา นาคาศัย

ทำผลงาน และอุตสาหกรรมเก่า มาอยู่ด้วย

ยังมี “4 กุมาร” ในสาย “เสี้ยมกวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อย่าง “อุตตม สาวนายน-สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์-สุวิทย์ เมษินทรีย์-กอบศักดิ์ ภูตระกูล” ที่ยอมตัดใจ ทั้งอำนาจหน้าที่ออกมาเป็นหน้าหน้าไฟ ในตำแหน่งผู้บริหารพรรคให้ แถมยังมีมือทำงานที่ถูกส่งมาช่วยอีก โดยวิสัยต้องต่างตอบแทนด้วยตำแหน่งเสนาบดีเท่านั้น

เฉพาะที่ไล่เรียงมาแค้นนี้ก๊วนหัวหมุน คนในพรรค 10 เก้าอี้จะเกลี่ยพอหรือเปล่า ... อย่างลึ้มว่า มีโควตาตรงจาก “บิ๊กตุ๋” ที่ติดสอยห้อยตามมาก็ 4-5 คน โดยเฉพาะที่ใหญ่บุรพาพัยค์ม์ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ต้องมิไว้บริหารอำนาจเบื้องหลัง

แต่ละคนก็อยากได้กระทรวงดีๆ อย่างในราย “สามมิตร” ก็หมายมั่นปั้นมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาไว้ แต่พรรคประชาธิปไตย พรรคภูมิใจไทย หรือแม้แต่ พรรคชาติไทยพัฒนาเอง



ก็อยากได้... จะหาทางให้ลงตัวได้หรือไม่ “ผู้จัดการรัฐบาล” ต้อง  
กุมขมับ แน่นนอน

ส่วน “พรรคภูมิใจไทย” ของ “เลี้ยหนู” อนุนัน ชาญวีรกุล  
หัวหน้าพรรค ก็ออกตัวแรงเรื่องกัญชา แต่ใครก็รู้ว่า กระทรวง  
มหาดไทย และกระทรวงคมนาคม คือพิกัดที่พึ่งประสงค์สูงสุด ก็  
ดันเป็นกระทรวงที่ “บักตู่” อยากจะเก็บเอาไว้ให้กับคนของตัวเอง โดย  
เฉพาะ “พร้อมบูรพาพยัคฆ์” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่นั่งแช่มา  
5 ปี ขณะที่กระทรวงราชรถ ก็มีโปรเจกต์รถไฟฟ้าที่ทำเอาไว้ จึงไม่  
ค่อยอยากให้ใครในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

แต่ครั้นจะแบ่งกระทรวงเล็กไปให้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ  
พรรคครึ่งร้อย ก็ดูไม่สมศักดิ์ศรี ... ต้องอย่าลืมว่า “พรรคเพื่อไทย”  
ยื่นข้อเสนอมาให้มากกว่ากระทรวงคมนาคมด้วยซ้ำ มันเลยต้อง  
ปรับจูน ให้พอใจให้ได้ ไม่ใช่คิดเก็บไว้คนเดียว

ถึงกระทรวงเศรษฐกิจ ที่มีกระแสข่าวว่า “เสี้ยกวาง” สมคิด  
หวังจะโอบเอาไว้ทั้งหมด ก็เป็นโจทย์ที่ยาก เพราะล้วนแต่เป็น  
กระทรวงขุมทรัพย์ เกรต เอ ที่พรรคไหนก็ปรารถนา ไม่ใช่แค่พรรค  
ภูมิใจไทย แต่พรรคประชาธิปัตย์ ที่มี ส.ส.ครึ่งร้อยเหมือนกัน  
แถมเป็นตัวแปรสำคัญ ก็อยากจะคุมเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนของการ  
เข้าร่วม

ดูแล้วงานหลักๆ เฉพาะหน้าของ “พรรคพลังประชารัฐ”  
ที่ยากสุด น่าจะเป็นการบริหารอารมณ์ และผลประโยชน์ของพรรค  
ร่วมมากกว่า เพราะแน่นอนว่า ไม่มีใครพอใจกับสิ่งที่ได้แบบร้อย  
เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะใฝ่สุดท้ายคณะรัฐมนตรี ที่ออกมา

หากแต่ดูทิศทางลมแล้ว ทือปมุดยังมี “กองทัพ” และ “องค์กร  
อิสระ” เป็น “ไม้เด็ด” เชื่อว่าน่าจะแก้โจทย์นี้ได้ แต่จะซ่อนเป็น  
สนิมเกาะอยู่ข้างในเอาไว้ พร้อมจะกระพือมทุกเมื่อที่มีปัญหา ตาม  
สูตรรัฐบาลผสม... ไม่มีเสถียรภาพ จ้องตัดขา ต่อรอง เลื่อยเก้าอี้  
กันเองในอนาคต.

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ  
วันที่: ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562  
ปีที่: 25 ฉบับที่: 6209  
Col.Inch: 58.41 Ad Value: 49,648.50  
คอลัมน์: พาราสาвање

หน้า: 13(กลาง)  
PRValue (x3): 148,945.50  
คลิป: ขาว-ดำ



☆☆ การประกาศส.ส.บัญญัติรายชื่อของกต.ที่ใช้สูตรกรท.ทำให้มีถึง 26 พรรคการเมืองได้ส.ส. ไม่นับรวมเพื่อไทย เท่ากับว่าในสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้จะมีพรรคการเมืองทั้งสิ้น 27 พรรค ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของขบวนการสืบทอดอำนาจ เท่ากับว่าจำนวนส.ส.ที่ถูกเฉลี่ยผ่านการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ที่ยังเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐสามารถที่จะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำได้ทันที

☆☆ ขณะเดียวกันสองพรรคการเมืองแห่งก๊กทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย คงต้องถึงเวลาที่จะเผยโฉมที่แท้จริง ไม่มีอะไรต้องมาเหนียม งานนี้อย่างที่รู้กันกระทรวงเกรดเอจะต้องตกมาอยู่ในมือของสองพรรคอย่างน้อยพรรคละ 2 กระทรวง ถ้าเงื่อนไขนี้ถูกปฏิเสธก็ยากที่พรรคสืบทอดอำนาจจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำได้ ส่วนประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรียังชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่หรือไม่ ถ้ายึดตามกฎ กติกาและมารยาทก็ต้องเป็นไปตามนั้น

☆☆ เพียงแต่อาจเกิดข้อคำถามว่า แล้วพรรคที่แสดงตัวว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของหัวหน้าเผด็จการ จะไม่รู้สึกรอคอกระอ่วนใจกันเลยหรือ หากยึดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวหรือมานั่งตอบคำถามกองเชียร์ เนื่องจากฝ่ายที่สนับสนุนไม่ว่าจะทั้งประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทย ไม่ได้อึ้งขงขบอยู่แล้วว่าใครจะมาเป็นผู้นำ ยิ่งพวกถือหางพรรคเก่าแก่ ยิ่งเห็นดีเห็นงามเสียด้วยซ้ำกับการกลับมาของผู้นำคณะรัฐประหาร

☆☆ แว่ ๆ จากการเจรจาเบื้องต้น พรรคของ อนุนิทยา วิรุฬกุล ขอกระทรวงคมนาคมกับสาธารณสุข ไม่รู้ว่า จะพ่วงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยหรือไม่ซึ่งอย่างไรหลังคงยากเพราะพรรคแกนหลักคงไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการหาเสียงเลือกตั้ง เหตุผลที่เสียหนูลือกสองกระทรวงดังกล่าว

เพื่อเดินหน้านโยบายที่หาเสียงไว้ทั้งแกริบถูกกฎหมายและกัญชาสร้างรายได้ ส่วนประชาธิปัตย์ต้องรอดูก่อนว่าหัวหน้าพรรคใครจะขึ้นมากมบังเหียน

☆☆ หากเป็นในสายเศรษฐกิจก็หนีไม่พ้นกระทรวงการคลังและพาณิชย์ แต่ถ้าเป็นซีกรการเมืองก็ต้องเป็นในส่วนองกระทรวงมหาดไทยและศึกษาธิการ งานนี้เชื่อชนมกินได้ก่อนจะไปจัดสรรให้กับระดับนำของพรรคสืบทอดอำนาจ ต้องผ่านการยื่นหมยยื่นแมวกับพรรคตัวแปรสำคัญทั้งคู่เสียก่อน นี่ยังไม่นับรวมพรรคเล็กพรรคน้อยที่แม้จะได้แก้อ.ส.เป็นการตอบแทน แต่เท่าันยังไม่เพียงพอ เพราะเมื่อเข้าสภาได้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เติมไปด้วยผลประโยชน์

☆☆ เพียงแค่แก้อ.ส.ไม่เพียงพอแน่นอน อยู่ที่ว่าจะจัดสรรแก้อ.รัฐมนตรีระดับเกรดเอเกรดซีเป็นของแถมหรือตำแหน่งแห่งหนในฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นอยู่กับการเจรจาที่แน่ ๆ จากที่ไร้ความหวังไปแล้วกลับมาได้เป็นท่านผู้ทรงเกียรติ คนเหล่านั้นก็มีมูลค่าขึ้นมาทันทีที่ทันใด เพียงแต่การควักกระเป๋าอาจจะไม่เท่ากับการไปไล่ซื้อคู่แข่งก่อนหน้านี้ แต่ด้วยความกระสันที่ต้องการจะสืบทอดอำนาจ ทุกคะแนนเสียงไม่มีของฟรีอย่างแน่นอน

☆☆ ด้วยกลไกของเนติบริกรที่ซ่อนชุกทุกอย่างจนสุดท้ายเหมือนเป็นการวางกับดักตัวเองนี่เอง ความเห็นของชววิทย์ กมลวิศิษฐ์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินเลยจากความจริงเท่าไร ใช้สูตรไหนคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่สำคัญ ตั้งรัฐบาลได้แน่นอนตามใจปรารถนา แต่กระซิบไว้หน่อย แคผลึกเบา ๆ รัฐบาลใหม่ก็ลั่นลิ้ม ต้องมาล้างไฟ ล้างตากันใหม่ เลือกตั้งรอบหน้าเหนื่อยแน่ เพราะประชาชนเขารู้ทันเสียแล้ว ตรงนี้แหละที่ต้องขีดเส้นใต้ การรู้ทันของประชาชน จะส่งผลต่อพรรคสืบทอดอำนาจ พรรคใหญ่หรือพรรคเล็กทั้งหลายแหละ

☆☆ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น เอาเฉพาะประเด็นการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ของกต. ไม่รู้ว่าที่จงกคกันไว้ก่อนหน้านี้อาจจะหักกันเมื่อไหร่ หมายถึงจะมีความเคลื่อนไหวในแง่ของการดำเนินคดีกันอย่างไร ที่แน่ ๆ คือพรรคอนาคตใหม่ที่เสียแก้อัจจากสูตรนี้ของกต.ไปถึง 7 ที่นั่ง ฐานอดีตอาจารย์ด้านกฎหมาย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคคงไม่ปล่อยผ่านไป คำถามที่ตามมาคือด้วยกลไกและองคาพยพที่เข้าจัดวางกันไว้ มันจะสามารถเป็นไปตามกระบวนการที่

## ถูกต้องได้หรือเปล่า

☉☉ สิ่งที่เห็นคือก่อนการประกาศผลของกต. ทุกท่วงท่าที่ขยับแล้วแต่มีความหมาย และการสอดรับของสิ่งที่เรียกว่าการตีความข้อกฎหมายนั้นก็เอื้ออำนวยกันอย่างสุด ๆ ด้วยเหตุนี้ **สมชัย ศรีสุทธิยากร** จึงต้องออกมาให้คะแนนพร้อมกับสะกิดเตือนกต.ด้วยความเป็นห่วง **กต. คำนวณตามมาตรา 128 ผิด** โดยหายไปหนึ่งขั้นตอน จะโดยตั้งใจหรือไม่ไม่รู้ เพราะข้ามขั้นตอนในมาตรา 128(5) ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.

☉☉ กรณีนี้สมชัยแนะนำว่าคนที่มีส่วนได้เสียต้องไปคิดว่าจะใช้สิทธิดำเนินการอย่างไรหรือไม่ ขณะที่เอกสารกต.ที่ใช้ประกอบการแถลงรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 14 หน้านั้น อดีตกต.รายนี้ระบุทำถูกต้อง 7 หน้าเท่านั้น หมายความว่าได้คะแนนแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ในการทำการบ้านข้อนี้ ทั้งที่มีคนแนะนำแล้วแต่ยังทำผิดความจริงสมควรได้คะแนนต่ำกว่า 50 เสียด้วยซ้ำไป แต่ทั้ง 7 **คนคงไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว** มิเช่นนั้น คงไม่ยกยักขักซ้ำลืลากันจนความเชื่อถือเชื่อมั่นหดหายอย่างที่เป็นอย่างนี้

☉☉ ไม่เพียงสมชัยเท่านั้นที่ตั้งข้อสังเกตแม้กระทั่ง **ราเมศ รัตนเชวง** มีกฎหมายพรรคเก่าแก่ก็ไม่เห็นด้วย โดยชี้ว่ากต.ใช้ 2 มาตรานี้คือ มาตรา 91 กับมาตรา 128 ของกฎหมายเลือกตั้งส.ส. ในการคำนวณส.ส. แบบบัญชีรายชื่อผิดไปจากหลักการความถูกต้อง เป็นการคำนวณที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ดังนั้นพรรคเก่าแก่จึงดำเนินการตามกฎหมายเพื่อตามหาความสุจริตและเที่ยงธรรมต่อไป นี่แหละที่น่าสนใจ

☉☉ ไม่รู้ว่าจะมีกี่พรรคการเมืองที่รุ่มร่ามหากมีแค่ 7 พรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ประกาศจับมือกันก่อนหน้าอาจถูกมองได้ว่ามีอคติ แต่พอประชาธิปไตยแสดงออกแบบนี้ก็เห็นภาพสะท้อนของความไม่ชอบมาพากลได้อย่างหนึ่ง แต่ที่ตรงไปตรงมาคือ **รังสิมันต์ โรม** ว่าที่ส.ส.ของอนาคตใหม่กับการบอกว่า สิ่งที่ถูกกต.ทำเรียกว่า **“การคอร์รัปชันไม่เห็นหัวประชาชน”** ซึ่งคนที่ถูกโจมตีคงไม่รู้ลึกรู้สอะไร เพราะเขามองเห็นเงาของใครตะคุ่ม ๆ ที่อยู่ข้างหลังสำคัญกว่าหัวประชาชน ■

## กฟก.เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พ.ค. 62 พร้อมประกาศเชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 16 มิ.ย.62

ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กำหนดตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 ท่าน ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐจำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จำนวน 6 คน และ 3. ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์กรเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวาระการเป็นตัวแทนเกษตรกรคราวละ 2 ปี



นายสโรท พิมพิ้ม รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 641/2562 และมีมติคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 หลังสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะรัฐมนตรีตามลำดับ

กฟก.เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถยื่นใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เป็น นิติบุคคล หรือองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยได้รับความยินยอมหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การธนาคาร หรือการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่น หรืออุตสาหกรรมชุมชน หรือเทคโนโลยี การเกษตร หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ หรือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ผู้รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นอดีตข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่

“ผู้สนใจสมัครตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ

สามารถยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ” นายสโรทกล่าว

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ประกาศเชิญชวนสมาชิกองค์กรเกษตรกรรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 5,530,000 คน ประกอบด้วยสมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือ 1,300,000 คน ภาคกลาง 900,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,400,000 คน ภาคใต้ 700,000 คน โดยหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัครตามกฎหมายกระทรวงฯ ก่อนจะประกาศรับรองสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไป

การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และมาตรา 13 ได้บัญญัติให้มีผู้แทนเกษตรกรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ ได้ย้จวแนก

ผู้แทนภาคเหนือ 5 คน ภาคกลาง 4 คน ภาคตะวันออก 7 คน และภาคใต้ 4 คน

นายสโรภรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบหมายให้ กรมการปกครองรับผิดชอบในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562 พร้อมขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ประกาศเสียงตามสายเชิญชวนให้เกษตรกรในแต่ละชุมชน หมู่บ้านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพราะผู้แทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในการดูแลจัดการปัญหานี้โดยรวม ทั้งการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จะออกไปใช้สิทธิของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อสรรหาตัวแทนเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนวันเลือกตั้ง ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือ กฟก. สาขาจังหวัด หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ขอให้ติดต่อที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดที่ท่านขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้

“กฟก. จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านร่วมกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 กันให้มากๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. เพราะผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งด้านหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรต่อไป

นายสโรภรณ์กล่าว

# แปลงใหญ่ทำกลุ่มผลงานโบแดงมกอช. ต้นแบบผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐานGAP



## รายงานพิเศษ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืชชนิดเดียวกัน ในพื้นที่ใกล้เคียงกันและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการผลิตจำหน่าย และมีตลาดรองรับแน่นอน รวมถึงลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนผลผลิตได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี 2562 เป็นโครงการหนึ่งที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดทำขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปลูกทุเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกอช.9001-2556) สามารถผลิตทุเรียนได้มีคุณภาพ ปลอดภัยตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค อีกทั้งสามารถส่งวัตถุดิบให้โรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง เพื่อส่งออก



ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกอช. 9046-2560)

รวมทั้งส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (QR Trace) และระบบจับคู่ธุรกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (DGT-Farm) ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนผลิตทุเรียนได้มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาด และผู้บริโภค นอกจากนี้ ได้ประสานกรมวิชาการเกษตรให้การรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร กับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้น

นางสาวจوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทำกลุ่ม ต.ทำกุ่ม อ.เมือง จ.ตราด ถือเป็นกลุ่มต้นแบบที่ผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13892

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 61.53 Ad Value: 76,912.50

PRValue (x3): 230,737.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: แปลงใหญ่ทำกลุ่มผลงานโบแดงมกอช. ต้นแบบผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐานGAP



จอร์เดี พงศ์มณีรัตน์

GAP พืชอาหารของจ.ตราด ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียน 532 ไร่ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว พวงมณี และกระดุม เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 เพื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด และตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งผลิตด้วย QR Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

ด้านนายเรือง ศรีนาราง ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนทำกลุ่ม กล่าวว่า การรวมกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯร่วมให้ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การทำบัญชี การผลิตปุ๋ยใช้เอง และได้รับความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำงานประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้สมาชิกกลุ่ม 40 คน ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เกือบทั้งหมดแล้ว

“การเข้าสู่กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP ในช่วงแรก อาจติดขัดบ้าง แต่ทำงานชินและติดเป็นนิสัย ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทำให้ผลผลิตทุเรียนของเรามีคุณภาพ เพื่อป้อนตลาดทั้งในประเทศ และตลาดส่งออก รวมทั้งช่วยยกระดับราคาที่สูงขึ้น” นายเรือง กล่าว

# WHAT'S ON: THIS WEEKEND AND BEYOND

## MUSIC & DANCE

### Violin showcase

**Alliance Française Bangkok  
Witthayu Road  
May 10 at 6pm**

Alliance Française presents a Bangkok debut violin showcase by Matthieu Amara, lead violinist of the Opéra de Bordeaux. He will pay homage to the king of instruments with a selection of works that best symbolise this essential blend of technical prowess and musical depth. He will be accompanied on piano by Aurélien Pontier in a programme that includes Camille Saint Saens' *The Swan*, Beethoven's *Sonata No.5 For Violin And Piano (Spring)*, Khatchaturian's *Adagio* from *Spartacus* and solos from Tchaikovsky's *Swan Lake*.

• Tickets cost 500 baht. Call 02-670-4200.

### Clarinet and piano duo

**Siam Ratchada Auditorium  
Ground floor of Fortune Town  
Ratchadaphisek Road  
May 10 at 7pm**

D&M Music Studio presents a clarinet and piano duo recital featuring internationally renowned artists Bence Szepesi and Zhao Yangmingtian. The programme includes Weiner's *Hungarian Dance, Op 40*; Brahms' *Clarinet Sonata No.2 in E Flat Major, Op 120*; Bernstein's *Clarinet Sonata* and Rossini's *Introduction, Theme And Variations For Clarinet And Piano*.

• Tickets cost 250 baht and 500 baht and are available at the door. For advance booking, call 081-682-8000.

### TPO concert

**Prince Mahidol Hall  
Mahidol University, Salaya campus  
May 10 at 7pm and May 11 at 4pm**

Colagero Palermo, principal clarinetist of the Royal Concertgebouw Orchestra, one of the world's great symphonic ensembles, will make a return visit to play with Thailand Philharmonic Orchestra in the "Bernstein's Mambo" concert. The repertoire includes the captivating Brahms' *Clarinet Sonata* in a fascinating arrangement by Luciano Berio, Starvinisky's *Symphony In Three Movements* and Bernstein's *Symphonic Dances* from *West Side Story*. Conducting the orchestra will be Alfonso Scarano.

• Tickets cost 400, 600, 800, 1,000 and 1,500 baht from [thaiticketmajor.com](http://thaiticketmajor.com) (call 02-262-3456) and PMH Box Office (call 02-849-6565/6 ext 6603/4 and 6624. Visit [thailandphil.com](http://thailandphil.com).

### Sweet songs of the 80s

**Senior Zmart, 2nd floor, Central Zone  
Phahon Yothin Road  
May 12, 2pm-3pm**

Tom Rainbow or Peerapong Polchana, a famous singer of the 1980s, will give a mini concert performing his love songs including *Kwam Nai Jai, Yak Hai Roo Jai, Yang Wang, Ya Wan Jai, Sing Sud Tai, Tang Cheewit, Kwam Song Jam* and *Duay Duang Jai*.

• There is no admission fee. Call 02-958-0011.

### TPO concert

**Mahidol University's Prince Mahidol  
Hall, Salaya campus  
May 17 at 7pm and May 18 at 4pm**

The Thailand Philharmonic Orchestra under the baton of American conductor Jeffery Meyer presents "The Great Gate Of Kiev" concert featuring Frank's Concertino Cusqueño and Mussorgsky's monumental *Pictures At An Exhibition* in Ravel's unforgettable arrangement for orchestra. The orchestra's principal trumpet player, Nitiphum Bamrungbanthum, steps forward to the soloist's podium in James Stephenson's playful *First Trumpet Concerto*.

• Tickets cost 400, 600, 800, 1,000 and 1,500 baht (half prices for Thai students) from [Thai Ticket Major](http://Thai Ticket Major) (visit [thaiticketmajor.com](http://thaiticketmajor.com) or call 02-262-3456) or PMH Box Office (call 02-849-6565/6 ext 6603/4 and 6624.

### Underclassman a cappella

**The Greenery, Siam Bayshore Resort  
Pattaya, Chon Buri  
May 21 at 7.30pm**

The Spizzwinks, an a cappella singing group of male students from Yale University, will bring their unique blend of sweet harmony and tongue-in-cheek humour to delight local audiences for the first time. The Yale singers perform over 100 concerts every year, entertaining audiences around the world with their vast repertoire of literally hundreds of

Spizzwinks arrangements. The group will give another performance at the Rattanakosin Room in the Sukosol Hotel, Si Ayutthaya Road, on May 22 at 8.30pm.

• Tickets cost 499 and 1,200 baht including a pre-show seafood barbecue buffet for the May 21 show and 499 (299 baht for students) and 1,399 baht including a pre-show buffet dinner. Call 02-247-0123 or email [tsb.prd@sukosolhotels.com](mailto:tsb.prd@sukosolhotels.com).

## THEATRE

### Shared human connection

**Thailand Cultural Centre's Small Hall  
Ratchadaphisek Road  
May 18-19 and May 29-June 1 at 7.30pm**

Bangkok will be the venue for the world premiere of a unique and rare musical, *The Workshop, A Dress Rehearsal For Life*, written by globally-renowned transformational life coach Dr Cherie Carter-Scott. It is based on the numerous coaching workshops she has conducted, in more than 30 countries of the world, over a four-decade career. The entire cast and the director for this English-language musical are Thai artists who have been intensively trained by English language dialogue and diction coaches and they are all set to take the stage by storm.

• Tickets cost 800, 1,000, 1,500 and 2,500 baht from [thaiticketmajor.com](http://thaiticketmajor.com).

### Twelfth Night

**Creative Industries, M Theatre  
New Phetchaburi Road  
May 23-25 and May 30-June 1  
at 7.30pm, plus a 3pm show on Saturday**

After the success of Shakespeare adaptations *As You Like It* in 2018 and *A Midsummer Night's Dream* in 2017, the Bangkok Community Theatre will present *Twelfth Night*, a classic comedy with a surprising pirate theme. Directed by Ethan Oulton, the show is set in the golden age of piracy in a wind-blown and dilapidated island town complete with pirates, soldiers, and sailors. Desire vs love, melancholy, madness, deception, and gender and sexual identity are all touched upon.

• Tickets cost 800 baht and can be purchased from [bangkokcommuni-](http://bangkokcommuni-)



tytheatre.com and ticketmelon.com.  
Call 081-741-0703.

## FAIRS & SALES

### Super farms

**CentralFestival EastVille  
Praditmanutham Road  
Until May 12, 11am-8pm**

Held under the "Super Fresh, Super Delicious" theme, "The Farm 2019" features sumptuous and healthy ready-to-eat dishes from 100 shops. This is a chance to shop for rarely-seen species of vegetables and fruits from quality farms and orchards including Chia Tai Farm, Jim Thompson Farm, Rai Kamnan Chul, Boonsom Farm and Uncle Ree Organic Farm. Learn about innovations that make growing vegetable for household consumption an easy task.

• Call 02-264-5555 ext 3715.

### Rice story

**Main Atrium, 1st floor  
Seacon Square, Srinakarin Road  
May 10-20, 11am-8pm**

Held in collaboration with the Ministry of Agriculture and Cooperatives' Rice Department, the "Beyond The Rice Fields" fair provides exciting facts on the history of rice. Visitors will learn the creative ideas on turning many parts of rice into products and even processed food. More than 50 rare types of rice with strange names are showcased. This is also a chance to purchase rice directly from farmers and join rice-themed activities with them.

• Call 02-721-8888.

### Thai craft fair

**Rajendra Hall, International School  
Bangkok, Nichadathani  
off Samarkee Road  
May 11, 9am-1pm**

The "ThaiCraft Fair" is back with exquisite handcrafted products from village communities nationwide. This is an opportunity to look for perfect seasonal gifts and decorations both modern and traditional. Products are available at the fair and fixed prices to ensure artisans benefit from the purchases.

• Visit [thaicraft.org/isb-fair](http://thaicraft.org/isb-fair).

### Golf and dive expo

**Bitec Hall 102, Bang Na-Trat Road  
May 16-19, 11am-8pm**

The "Thailand Golf & Dive Expo 2019" features 350 booths offering

products and services for scuba divers and golfers by local and international entrepreneurs from the Philippines, China, Maldives, Taiwan, Singapore, Japan, Indonesia and Egypt. There will be a talk by a US professor on sharks who will provide tips on free diving, cave diving and landscape photographing.

• Visit [ThailandDiveExpo.com](http://ThailandDiveExpo.com) and [ThailandGolfExpo.com](http://ThailandGolfExpo.com).

### Book sale

**Neilson Hays Library  
Surawong Road  
May 25-26, 9.30am-4pm**

The Neilson Hays Library is holding its biannual book sale for locals, expats and tourists alike to select from thousands of fiction and non-fiction books in English, plus a selection of other languages donated by the library supporters or withdrawn from the library shelves. The popular fundraiser offers books in all genres, prices starting at 20 baht, with a few rare books going at market value. Visitors are encouraged to bring their own bags in order to help reduce waste. Anyone having any unwanted books to contribute to the sale may drop them off at the library every Tuesday to Sunday before the sale.

• Call 02-233-1731 or email [info@neilsonhayslibrary.org](mailto:info@neilsonhayslibrary.org).

## FILMS

### Italian film fest

**Cinema Oasis, Sukhumvit 43  
May 16-26, Wednesday-Sunday**

The Italian Embassy in collaboration with the Dante Alighieri Cultural Association and Generali Thailand is holding the fifth "Italian Film Festival Bangkok" featuring 10 movies — recent, original and high-quality productions. The opening movie is the musical *Forever You* and will be screened at Scala Theatre, Phaya Thai Road, on May 16 at 8pm, free of charge. The other nine films will be screened at Cinema Oasis including *Capri — Revolution*, *Happy as Lazzaro*, *Romulus & Remus — The First King*, *There Is A Light, We'll Be Young and Beautiful*, *Travelling With Adele*, *The Strange Sound Of Happiness*, *Wherever You Are*, and *The Startup*. All films are in Italian with English subtitles.

• Tickets cost 160 baht. Call 097-929-5366 or 02-258-7376.

## GET-TOGETHERS

### Art for a good cause

**Pathumwan Princess Hotel  
Phaya Thai Road  
May 11, 5pm-8pm**

The Gift of Happiness Foundation is hosting a one-night exhibition and charity art sale featuring a new collection of limited edition framed prints at discounted prices by Boaz Zippor. This is a classy but cozy cultural afternoon of good art, good music, good wine and a lucky draw raffle with amazing prizes and other surprises. All proceeds will go to the foundation.

• There is no entry fee. Visit [gohappiness.org](http://gohappiness.org) or email [boaz.zippor@gmail.com](mailto:boaz.zippor@gmail.com).

### Yorkshire terrier dog show

**Westgate Hall, Central Plaza  
Westgate, Rattanakthibet Road  
May 24-26, 10am-8pm**

The Yorkshire Terrier Club Thailand is holding the "Princess Honour Cup 2019" dog show where competitors will vie for a trophy from HRH Princess Sirivannavari Nariratana. The competition is in accordance with international standards, with a panel of judges from Sweden, Romania, New Zealand, Austria, Costa Rica and Thailand. There will be many activities including a healthy dog contest.

• Call 089-449-2120.

## TALK

### Precious beads

**Siam Society, Asok Road  
May 11 at 10am**

Siam Society and Thai Textile Society are holding a talk on "Ancient Maritime Beads Of Southern Thailand" conducted by Dr Bunchar Pongpanich, a foremost authority on ancient Thai beads who has an impressive collection of beads, found mostly in southern, western and central Thailand. He is the author of the book *Beyond Beads* and his collection will be on display.

• Donation fee is 200 baht (free for members). Email [bkk.tts@gmail.com](mailto:bkk.tts@gmail.com).

## SPORTS

### Kilorun

**May 26**

Yaowarat, a paradise for foodies from around the world, is the route for the "Kilorun Bangkok 2019" which is

open to runners, foodies and travel junkies. There are two types of races. The Kilorun-KM is divided into two distances — a long-run (10km) and a medium run (5.5km) while the Kilorun-KG will lead runners through Yaowarat to taste signature dishes and those who gain weight will receive a medal.

● *For tickets, visit [kilorun.com](http://kilorun.com).*

### Marathon on the beach

#### Laguna Phuket

June 8-9

The 14th edition of the “Laguna Phuket Marathon” is set to draw over 13,000 runners from more than 50 countries to run through the lush greenery of Phuket’s tropical forests, rubber and pineapple plantations, spectacular beaches, quaint local villages and beautiful cultural landmarks. The race has six distances. The 2km Kids Run, the 10.5km Run and the 5km Run will take place on June 8, starting at 4pm, 5pm and 5.25pm, respectively. The Marathon (42.2km) and Marathon Relay (42.2km) will kick off at 4.30am on June 9, followed by the Half Marathon (21.1km) at 5.30am.

● *To register, visit [phuketmarathon.com](http://phuketmarathon.com).*

### CONTEST

#### Microstories

The Italian Embassy is holding a literary contest of unpublished “microstories” on the theme of cultural identity and the meeting between Eastern and Western cultures. Stories can be of a place, an event, an encounter and a gesture that belongs to their culture; or an experience in a different world through which they rediscover their culture. It can be written in Italian, Thai or English and in any form and genre but must have a maximum length of 20 lines with a maximum of 300 words.

● *Entries should be submitted to [microacconti.italianfestival@gmail.com](mailto:microacconti.italianfestival@gmail.com) by May 15. Visit [ambbangkok.esteri.it/ambasciata\\_bangkok/en/ambasciata/news/dall\\_ambasciata/2019/02/concorso-letterario-a-oriente-di.html](http://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2019/02/concorso-letterario-a-oriente-di.html).*

# เทียวกุยบุรี ตามรอยพ่อ



วัว-แพะกลางทุ่งหญ้าสีเขียว

## ค

ความต้องการออกไปท่องเที่ยวกัน แต่จะ คนก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไป บ้าง ก็เพื่ออยากออกไปหาธรรมชาติ ภูเขา ทะเล สายหมอก หรือได้ไปทำบุญ กราบพระวัดตั้ง ในต่างจังหวัด หรือใครชอบผาดโผนหน่อยก็ไปเดิน ป่า ปีนเขา ชมนกชมไม้ ยลแสงพระอาทิตย์ ในทริปก็นี่ ถือว่าเป็นทริปพิเศษที่ได้มากับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ และภาคี เครือข่าย ในการจัดงานบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้าน พุบอน, หมู่บ้านย่านซื่อ, หมู่บ้านรวมไทย ตำบล หาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย เป็นการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา ในรูปแบบ “เอามื้อตื้อแรงสามัคคี เทียวทำดีตามรอยพ่อ” เรียนรู้ วิถีการทำเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คณะของเราเดินทางมาถึงที่บ้านนายวีโรจน์ สูงยิ่ง หรือพี่โรจน์ ที่ลาออกจากงานในเมืองกรุงมาทำท่องเที่ยว เชิงเกษตรในพื้นที่บ้านพุบอน อำเภอกุยบุรี ช่วงเที่ยง แดดที่นี้ร้อนไม่แพ้กรุงเทพฯ เลย แต่ดีกว่าตรงที่มีลม ธรรมชาติพัดมาให้คลายร้อนได้บ้าง ด้านหน้าแค่ข้าม ฟากถนนก็ให้เห็นวิวสวยๆ ก็อ่างเก็บน้ำยางชุม พี่โรจน์ เจ้าบ้านได้มาพูดคุยกับเราว่า ที่กุยบุรีมีสินค้าที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงให้อนุรักษ์ช้าง ป่า และคนให้อยู่ ร่วมกัน ทำให้ชาวบ้านในละแวกนี้ได้ทำท่องเที่ยว นำ เสนอของดีของหมู่บ้าน แต่เมื่อก่อนชาวบ้านส่วนใหญ่ ก็ทำเกษตรปลูกสับปะรดโดยใช้สารเคมี เพราะต้อง ส่งให้โรงงาน แต่ดินเริ่มมีปัญหา จึงได้นำแนวคิดของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการปลูกหญ้าแฝกมาพัฒนาใน การทำเกษตร และทำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว พี่โรจน์บอกอีกว่า ที่นี่ก็มีแต่โฮมสเตย์ที่เป็นบ้าน

ตัวเองนี้แหละ และกำลังจะทำเพิ่มอีกหลังด้วย แต่ ออกแบบเป็นห้องไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นอน ได้ลิ้มรส อาหารท้องถิ่น กินผลไม้ในสวน และก็มีกิจกรรมเรียน ทำเกษตร ตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังจะปรับพื้นที่ให้เหมาะ สม และสามารถปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำยางชุม หรือเหมืองไร่ขิมช้างกับกระทิง เดินป่าที่อุทยานแห่ง ชาติกุยบุรี หรือใครอยากจะล่องเรือตกปลา ช้อนกุ้ง งาม หอยในอ่างเก็บน้ำ ก็มีให้เลือกได้ตามสะดวกเลย กลิ่นหอมจากในครัวเรียกน้ำย่อยในกระทะ เฝาย ได้อย่างดี เราพักแรมด้วยการตั้งวงทานข้าวเที่ยงฝีมือ ชาวบ้าน อาหารที่ทำมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมีปลา ทอดที่ได้จากเขื่อน ตัวขนาดใหญ่ทีเดียว ต้มจัดหน่อ ไม้ ใบเหลียงผัดไข่ ผัดวุ้นเส้น แกงไก่บ้าน ตบท้ายด้วย ลอดช่องน้ำกะทิ อิ่มแปล้กันถ้วนหน้า พร้อมลุยกันแล้ว เริ่มจากการศึกษาการปรับเปลี่ยนแปลงปลูก



ช้างป่ากำลังกินหญ้ากลางหุบเขา



กระทิงในมูมโกลาฯ



ช้างป่าข้ามถนน เราต้องจอดรอก่อน



แปลงสับปะรดเกษตรที่กำลังมีการปรับเปลี่ยน



อุทยานแห่งชาติกุญบุรี

สับปะรดของพี่โรจน์ในลักษณะเป็นชั้นบันได และทำเป็นช่องทางให้น้ำไหลผ่าน ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากนัก แต่ในอีก 2-3 เดือนก็น่าเห็น การเปลี่ยนแปลงของแปลงปลูกได้อย่างแน่นอน

เราเดินทางต่อไปบ้านรวมไทย เพื่อเตรียมตัวไปดูช้างกับกระทิงที่อุทยานแห่งชาติกุญบุรีโดยรถกระบะของชาวบ้าน ให้ข้อมูลชนิดหนึ่งว่า อย่างตรงไปอุทยานเลยก็เดียว แต่ควรลองแวะชมทุ่งเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่ของอุทยานฯ ที่เปิดให้ชาวบ้านนำสัตว์มากินหญ้าได้ หญ้าที่นี้ยังเป็นชนิดพันธุ์แพงใกล้สูญและลูซี่ ที่นำไปให้พระเศวตสุรคชาธาร ช้างคู่พระบารมีในหลวง



บ้านพี่โรจน์ จุดท่องเที่ยวบ้านพูนอน



อาหารท้องถิ่น อร่อยถูกปาก

### รัชกาลที่ 9 ได้บริโภค

สองข้างทางที่ไปดูช้างมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ริมถนนที่ทอดยาวกว่า 2 กิโลเมตร สีเขียวของหญ้าและภูเขาทำให้เจ้าวัวและแพะสีขาวดูโดดเด่น มองพวกมันกินหญ้าเพลินๆ แต่พอมันหันพวกเรามาแล้ว น่าจะไม่ปลื้ม พวกมันเดินหนีหลบหลีกไปหามุมส่วนตัวกันใหญ่เขียว นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาถ่ายรูปได้นะ ช่วงที่ชาวบ้านนำสัตว์ออกมาเลี้ยงก็ประมาณ 07.00-17.00 น. จะได้ภาพสวยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลย

ถึงเวลาต้องไปต่อเพราะเดี๋ยวช้างกับกระทิงจะหนีซะก่อน จากจุดด้านหน้าทางเข้าตรงอุทยานฯ ระยะทางที่นั่นรถกว่า 7 กิโลเมตร ชมป่าข้างทางไปพลางๆ แต่หากเห็นว่าไม่ต้นไม้ที่นี้ล้มเยอะจังก็มาจากฝีมือของช้างและพายุลูกตามธรรมชาติ เป็นสัญญาณที่ดีว่ายังมีช้างอาศัยอยู่ในอุทยานนี้แน่นอน ที่อุทยานฯ มีช้างป่าราวๆ 200 เชือก กระทิงราวๆ 150 ตัว แม้แต่จะร้อนแต่ก็ยังมียักษ์นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่แหมารลเพื่อมาดูช้างป่า

พอมมาถึงจุดแรกเราได้เห็นช้างคู่หนึ่งที่ตั้งจะเล่นโคลนเสร็จ มากิน และแพะเลี้ยงอยู่กลางหุบเขามองไกลๆ พวกมันช่างดูตัวน้อย แต่ที่คนขับรถบอกว่าตัวมันใหญ่มากนะ เราได้ยืนดูอยู่ในจุดที่กำหนด เข้าไปใกล้มากก็อาจจะอันตรายเกิน และทางที่ดีเจียบๆ ด้วย



ขับรถชมทุ่งหญ้า คูวัว-แพะ



เห็นช้างป่าริมถนนอย่าใจร้อน



พี่โรจน์เจ้าบ้าน



วิวอ่างเก็บน้ำยางชุม หน้าบ้านพี่โรจน์

จะดีกว่า พวกมันจะได้อยู่ที่ดูนานๆ

ยังไม่หนำใจ เราเดินทางต่อไปยังจุดที่สอง จุดนี้เป็นมุมสูงกว่าจุดแรก ใกล้ชิดข้างสุดๆ แต่เราเข้าใกล้มันมากไม่ได้ ใครเอากล้องส่องทางไกลมาจะดีมากจะได้เห็นกระทั่งที่อยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งด้วย ถึงจะไม่ได้เห็นในจุดนี้ แต่ในระหว่างทางกลับเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาจะเห็นใจ เราได้เห็นช้างแบบใกล้ชิด มันกำลังกินหญ้าสะบัดหูไปมาแบบสบายอารมณ์ ทุกคนแม้แต่ชาวบ้านที่ขับรถก็รอกอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อไม่ให้เข้าใกล้มันมากเกินไปเพราะเราอาจจะทำให้มันหงุดหงิดได้ จึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการรอให้มันเดินข้ามถนนเข้าไปไปเสียก่อน

ขับมาได้รู้สึกพักก็เจอกระทั่งถึง 2 ตัว กำลังสำราญกับการหาอาหารกิน เลยได้เห็นเขาสีเหลืองทองและลำตัวสีดำตัวใหญ่ โดดบอกว่ามันมีน้ำหนักถึง 900 กิโลกรัม-1 ตัน แต่เสียคามันช้อยไปหน่อยเลยได้เห็นแต่ลำตัว เขาและกันมันแทน แต่ถ้ามีโอกาสได้กลับมาก็อยากจะทำตามองหน้ามันชัดๆ เหมือนกัน ที่นี้เขามีข้อห้ามในการเข้าชมด้วยนะ คือเสื้อผ้าให้สวมใส่สีสันทันใจดูสะอาดเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ และไม่ทิ้งขยะ เพราะสัตว์อาจจะกินและเป็นอันตรายกับพวกมันได้



เด็กชายผู้ตื่นเต้นที่ได้เห็นแพะและธรรมชาติสวยๆ

ก่อนกลับ ปิดท้ายทริปด้วยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุญบุรี ป่าที่เป็นป่าดิบแล้ง แต่มาเดินในช่วงเช้าก็ไม่ร้อนมากนัก จุดมุ่งหมายในการมาเดินป่ากว่า 2 กิโลเมตรครั้งนี้ของเรา คือ การได้ชมตอไม้จันทน์หอมที่ได้นำไปใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะถือได้ว่า

เป็นไม้มงคลชั้นสูง ซึ่งไม้จันทน์หอมของที่นี่ได้นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ



จุดชมวิวมุมสูงที่จะได้เห็นช้างและกระทิง



ต้นไม้จันทน์หอมที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปริณายก และในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แต่ละจุดก็อยู่ใกล้กันพอสมควร แต่หากเดินชมไปเรื่อยๆ จะพบว่าป่าไม้ของที่นี่ยังคงสมบูรณ์ ปรากฏร่องรอยของช้างป่าให้เห็น ได้ยินเสียงนกร้องตามทางแพลับเดียวก็ถึงทางออกแล้ว การมาเที่ยวครั้งนี้แม้จะต่างออกไปแต่ก็ได้สัมผัสถึงสิ่งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเพื่อคนไทย ที่คงน้อยกว่าภาพที่เราได้เห็นในทริปนี้ ใครสนใจมาเที่ยวตามรอยพ่อก็สามารถติดต่อมาได้ ที่ นางสาวศิลาภาณุ มั่นธนกิจ หรือที่จีบ คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา โทร. 08-6918-9897 ที่อาจจะได้ครบทุกรสชาติกว่านี้แน่นอน.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13892

Col.Inch: 150.23 Ad Value: 225,345

หัวข้อข่าว: เสี่ยงทายพีชมงคล

หน้า: 1(บนขวา), 11

PRValue (x3): 676,035

ศิลปิน: สีสี่



▲ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพีชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

# เสี่ยงทายพีชมงคล

## ‘พระโค’กินข้าว-น้ำ-หญ้า น้ำท่า-ธัญญาหารบริบูรณ์

พระยาแรกนาเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 หยิบฟ้านุ่งแต่งกายได้ผ้า 5 ทิปพยากรณ์ว่า น้ำปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร ▶ ต่อ : พีชมงคล - หน้า 10

## พืชมงคล

จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนพระโคเสี่ยงทายกินข้าว น้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า รัชัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ขณะที่ประชาชน-เกษตรกร ที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแห่เก็บเมล็ดข้าวในแปลงพิธี นำไปหว่านลงแปลงนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนชาวนาทั่วประเทศถือฤกษ์ดี ลงมือไถหว่านทำนาปี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พลับพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เสด็จขึ้นประทับพระราชอาสน์บนพลับพลาพิธี จากนั้น นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ยাত্রาขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตามฤกษ์การไถหว่านอยู่ระหว่างเวลา 08.29-08.49 น.

โดยริ้วขบวนประกอบด้วยพราหมณ์ เทพีกู้หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีกู้หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนพระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

ปีนี้ กรมการข้าว ดำเนินการปลูกข้าว ณ แปลงทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฤดูนาปี 2561 ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 4 พันธุ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 537 กิโลกรัม, ปทุมธานี 1 จำนวน 290 กิโลกรัม และ กข 6 จำนวน 46 กิโลกรัม รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม และจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน และบรรจุในซองพลาสติก แจกให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป เมื่อพระยาแรกนาไถหว่านครบ 9 รอบเสร็จแล้วกลับโรงพิธีพราหมณ์

จากนั้น พราหมณ์นำของกิน 7 สิ่ง ไปตั้งเลี้ยงพระโคเพื่อเสี่ยงทาย ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า หลัง

พระโคกินเลี้ยงของเสี่ยงทายเสร็จแล้ว โหระหวงถวายคำพยากรณ์ โดยนายมีศักดิ์ ภัคคึก รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลความว่า

“ผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาเนื่องในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562 โหระหวงให้คำพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนี้ เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 5 กีบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินข้าว น้ำและหญ้า พยากรณ์ว่าพระโคกินข้าวพยากรณ์ว่า รัชัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี พระโคกินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอควร พร้อมด้วยรัชัญญาหาร ผลาหาร ภัคษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 3 สาขา

จากนั้น พระยาแรกนาจะได้เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วขึ้นรถยนต์หลวงไป



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13892

หน้า: 1(บนขวา), 11

Col.Inch: 150.23 Ad Value: 225,345

PRValue (x3): 676,035

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เสียงทนายพิชมงคล

รอฟ้าที่แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่บริเวณแปลงนาสาธิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาพร้อมด้วย เทพีคู่หาบทอง-เงิน เสร็จแล้ว พระยาแรกนา เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วไปขึ้นรถยนต์หลวง กลับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านกาแฟ ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เสด็จออกจากพลับพลาไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯกลับ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรก ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดย

ประกอบพระราชพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว ประชาชนและเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาเฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่างวิ่งกรูกันเข้าไปเก็บเมล็ดข้าวเปลือก รวมถึงต้นกล้าที่พระยาแรกนาขวัญหว่านไถบริเวณลานแรกนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่บอกตรงกันว่า ตั้งใจนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใส่ในไร่นาตัวเอง เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร ขณะที่ประชาชนบางคนที่แย่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ทัน ต่างเก็บต้นไม้ที่กทม.วางไว้ประดับรอบมณฑลพิธี กลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกัน

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าทางจังหวัดจัดให้มีพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว แจกจ่ายให้กับชาวนา โดยมีพระโบราณกณิศสร (หลวงพ่อเฉลิม) พระเกจิชื่อดัง นั่งปรกอธิษฐานจิตข้าวเปลือก เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้หอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเดินลงแปลงเริ่มหว่านข้าวเป็นปฐมฤกษ์ และยังมีการอนุรักษ์ทำหุ่นไล่กาปักบนแปลงนาข้าว ป้องกันนกหนุมารบกวน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ค่อยพบเห็นในปัจจุบัน

เช่นเดียวกับ ที่จ.ยโสธร เกษตรกรชาวนาบ้านกระจ่าย อ.ป่าดัว ประกอบพิธีเลี้ยงผีปู่ตา ด้วยอาหารคาวหวาน และประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ผลผลิตข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ก่อนที่จะลงมือไถหว่านทำนาปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อของชาวบ้าน

พร้อมกันนี้ ชาวนาจ.บึงกาฬถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามความเชื่อที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่บ้านคลองเมือง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายเพิ่มศักดิ์ ถิ่นพะยอม ชาวนาต.วังพิถูล ชวนเพื่อนบ้านมาร่วมหว่านข้าวในนา โดยใช้เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่กว่า 60 ไร่ นายเพิ่มศักดิ์เผยว่า ขอใช้ฤกษ์ดีวันพืชมงคลหว่านข้าวในนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเชื่อว่าจะได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งเมล็ดข้าวที่หว่านในวันนี้ ใช้พันธุ์กข 57 ซึ่งจะมีอายุ 120 วัน เป็นพันธุ์ข้าวที่ทนแล้ง และวัชพืชรบกวน และให้ผลผลิตที่ดี และที่สำคัญเป็นพันธุ์ข้าวที่พิธีแรกนาขวัญ ปี 2561 ใช้หว่านในพิธี จึงเก็บพันธุ์ข้าวนี้ไว้ สำหรับลงมือทำนารอบนี้

# พระโคกหินขาว-น้ำ-หญ้า พยากรณ์น้ำทำบริบูรณ์พอควร

## ธัญญาหาร รักษา สมบูรณ์ดี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 เกษตรกรปีติ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน พระยา **♦ อ่านต่อหน้า 2**

### พระโค

□ ต่อจากหน้า 1

แรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย 5 คืบ พยากรณ์น้ำปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนพระโคแรกนาขวัญกินข้าว กินน้ำ กินหญ้า พยากรณ์น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ผลาหาร รักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์ดี “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ” เฝ้าฯ รับเสด็จแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาฯ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนาและร้านกาแฟในงานอุ่นไอรักฯ ขณะที่ชาวนาทั่วประเทศเริ่มปักดำต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ข้าวถือฤกษ์ยามยามดีวันพืชมงคล

การพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 เมื่อเวลา 07.19 น. วันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อม น.ส.กันยารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร เทพที่คู่หอบทอง และ น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพที่คู่หอบเงิน ขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อเดินทางถึงได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาจุรูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญก่อนตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย นุ่งทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นหนึ่งเตรียมออกแรกนา

ครั้นเวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีฯ เมื่อเสด็จขึ้นพลับพลาพิธีฯ ทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าฯ แล้วประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประทับพระเก้าอี้

จากนั้นพระยาแรกนา ได้ยาดราพร้อมเทพที่คู่หอบทองและเทพที่คู่หอบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคแรกนาขวัญได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูลเทียมแอก พระยาแรกนาเฒ่าพระโคและคันไถ จับหางไถแล้วไถตะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปรง รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์แล้วไถกลมอีก 3 รอบ เสร็จแล้ว

พนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพที่คู่หอบทอง คู่หอบเงิน กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ ต่อมาพราหมณ์นำข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่ว, งา, เหล้า, น้ำและหญ้าไปเลี้ยงพระโคแรกนาขวัญที่หน้าพระที่นั่ง เพื่อเป็นการเสี่ยงทายผลผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารในปีนี้

เสร็จแล้ว นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนา ตามโหรหลวงพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีที่ขมกมลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนี้ เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้มีพระยาแรกนาเสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายพระโคแรกนาขวัญกินเลี้ยง ปีนี้พระโคกินข้าว พยากรณ์ว่าธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี, น้ำหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร รักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์ดี

ต่อมารองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ หลังจากนั้นได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพที่คู่หอบทอง คู่หอบเงิน ไปรอเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาฯ โดยภายหลังทั้ง 2 พระองค์เสด็จฯ กลับ บรรดาข้าราชการ ประชาชน และเกษตรกรต่างกรุกกันเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ใช้หว่านในพระราชพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 09.58 น. ที่บริเวณแปลงนา



**พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว** เสด็จฯ พร้อมด้วย **สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี** ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2562 โดยมี พสกนิกรเฝ้าฯ ชมพระบารมี และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวกลับไป เพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลอดฯ สวมจิตรลดฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยเสด็จด้วย จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านกาแฟ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เสร็จแล้วเสด็จฯ กลับโดยโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ แทน

พระองค์ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล โดยมี น.ส.กอบกุล กาญจนาลัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์ฯ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายโอภาส ทองขงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จฯ ทรงเยี่ยมเกษตรกรและครอบครัวผู้ดีเด่นที่เฝ้าฯ รับเสด็จก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอาคารโรงสีข้าวตัวอย่างแห่งใหม่ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ น้อมเกล้าฯ ถวาย โดยมี นายชนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯ รับเสด็จและกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโรงสีข้าวตัวอย่าง จากนั้นเสด็จเข้าโรงสีข้าวตัวอย่างทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกและทอดพระเนตรกระบวนการผลิต ก่อนเสด็จฯ ไปยังโรงโคนมแห่งใหม่ที่กรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวาย ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าฯ ถวายใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่สำคัญสำหรับฟาร์มโคนม และการผลิตน้มนมดิบของประเทศไทย (มาตรฐานฟาร์ม) ทอดพระเนตรนิทรรศการ และอาคารต่าง ๆ ภายในโรงโคนม

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ เรื่อง “เจริญตามรอยพระราชปณิธานสืบสานงานข้าวของพ่อ” ที่ห้องนิทรรศการกรมการข้าว จากนั้นเสวยพระกระยาหารกลางวันทีศาลาหมากมงคล เมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จฯ กลับ

ทั้งนี้เกษตรกรผู้ทำนาทั่วประเทศต่างถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลปักดำต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคล ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ.



# ัญญาหาร-น้ำ จะบริบูรณ์ดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธี พิษมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 พ.ค.

**ปีติร.10-ราชินี  
เสด็จพิษมงคล**  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จฯพระราชพิธีพิษมงคล □ อ่านต่อหน้า 12

● **ัญญาหาร** □ ต่อจากหน้า 1  
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เสี่ยงทายปีนี้ พระโคกินข้าว-น้ำ-หญ้า ทายว่าัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระยาแรกนา หยิบเสี่ยงทายได้ผ้า 5 คืบ น้ำปีนี้ปริมาณพอดี

ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์  
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีพิษมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562  
ในปีนี้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ขาดราชขบวนพร้อมเทพี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้วพระยาแรกนา เจริญพระโคเพิ่มและพระโคพูล และกินไถ่ ก่อนเริ่มการไถเคาะโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ และไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำหรับพระราชพิธีพิษมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพิษมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา  
ทั้งนี้ พระโคแรกนาขวัญในพระราชพิธีคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จากโคที่มีลักษณะดีตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งในพระราชพิธีพิษมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2562 เป็นพระโค

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10390

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

Col.Inch: 88.13 Ad Value: 136,601.50

PRValue (x3): 409,804.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธัญญาหาร-น้ำจะบริบูรณ์ดี

พันธุ์ข้าวลำพูน ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคกพล

ผลการเสียดาย ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ปรากฏว่า พระโคได้กินข้าว น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอสสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และในการเสียดายผ้าถุงเสียดาย พระยาแรกนาหีบเสียดายได้ผ้าห่ากิบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมามีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

โคยอาหารที่นำมาใช้เสียดายมี 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า พระโคกินอะไรก็จะทำนายไปตามนั้น คือ หากพระโคเลือกกินข้าวเปลือก หรือ ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี, พระโคเลือกกินถั่วเขียว หรือ งา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, พระโคเลือกกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (หมายถึง เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์ดี, พระโคเลือกกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

สำหรับผ้าถุงแต่งกายที่พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหิบนั้น เป็นผ้าลายมีด้วยกัน 3

ผืน คือ หกกิบ ห่ากิบ และสี่กิบ ผ้าถุงนี้จะวางเรียงบน โตกมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาหีบ ถ้าหีบได้ผืนใดจะมีคำทำนายดังนี้ หากหีบได้ผ้าสี่กิบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่, หีบได้ผ้าห่ากิบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, หากหีบได้ผ้าหกกิบ พยากรณ์ว่า น้ำน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี เกษตรกรและประชาชนพากันเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ในลานแรกนา เพื่อนำกลับไปหว่านในที่นาของตนเองและเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

## ▽ พิษมงคล -

เกษตรกรและประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในลานแรกนา งานพระราชพิธีพิษมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อนำกลับไปหว่านในที่นาของตนเอง และเก็บไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 พ.ค.

